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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

มศว ชีเ้ดก็เบื่อเนือ้หาในแทบ็เล็ต-แนะส่งช่างเทคนิคประกบครู 
  
มศว เตรียมส่งมอบผลการศกึษาแทบ็เล็ตใน ร.ร.นําร่องให้ สพฐ.30 พ.ค.นี ้ชี ้เดก็เบื่อการ
นําเสนอ ควรปรับรูปแบบเนือ้หาใหม่ ยํา้ ควรส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคช่วยครู ป.1 สอนในห้องเรียน 
เหตุพบปัญหาความล่าช้าในการเรียนการสอน  
 

วนันี ้(29 พ.ค.) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ (มศว) และ ผศ.ดร. ศริินุช เทยีนรุ่งโรจน์ ผู้ อํานวยการสํานกั

คอมพิวเตอร์ ในฐานะหวัหน้าโครงการได้กลา่วถงึผลการศกึษาและติดตามการใช้แท็บเลต็กบัเดก็ ป.1 

ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการ “One Tablet PC per Child” ในเวทีการประชมุวิชาการ

ระดบัชาติ ครัง้ท่ี 6 เร่ือง การใช้แท็บเลต็กบัการพฒันาการศกึษาไทย 

 

โดย ผศ.นพ.เฉลิมชยั กลา่ววา่ ขณะนีท้าง มศว ได้ทําการสรุปผลการศกึษาและติดตามการใช้แท็บเลต็

ของ 5 โรงเรียนนําร่องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่ในวนัท่ี 30 พ.ค.ตนและคณะท่ีทําการศกึษาครัง้นี ้จะนําผล

การศกึษาทัง้หมดท่ีมีรายละเอียดอ้างอิง พร้อมกบัข้อเสนอแนะไปสง่มอบให้กบัสํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขึน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดย มศว มีเวลาลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูเพียง 7-8 

สปัดาห์เทา่นัน้ ก็ต้องยอมรับวา่ ผลการศกึษาครัง้นีไ้มไ่ด้มีการวดัเร่ืองของผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของ

เดก็ แตจ่ะเน้นดใูนประเดน็ของสขุภาพและพฤติกรรมของเดก็เป็นหลกั 

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์  ฉบบัประจาํวันที่ ๒๙  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสือ่สิง่พมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



 

C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 30/5/12 8:04  

2 

“เราได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบกบัเดก็นกัเรียนชัน้ ป.4ด้วย ซึง่

พบวา่ เดก็ ป.4 สามารถนําแท็บเลต็มาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้

มากกวา่เดก็ ป.1 แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ ไมใ่ห้เดก็ ป.1 หรือใช้

แล้วไมดี่ แต ่มศว ต้องการเสนอวา่ในเม่ือรัฐบาลไมมี่

งบประมาณเพียงพอท่ีจะจดัซือ้แท็บเลต็แจกทกุระดบัชัน้ได้ ก็

ไมมี่เหตผุลใดท่ีจะเลือกแจกเฉพาะเดก็ ป.1 ในขณะท่ีผล

การศกึษาเปรียบเทียบ พบวา่ เดก็ ป.4 ใช้แท็บเลต็ในทางท่ีทํา

ให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกวา่เดก็ ป.1 จงึเสนอวา่ควรจะแจกเดก็ ป.4 คร่ึงหนึง่ เพ่ือมีการศกึษา

เปรียบเทียบกนั วา่ ช่วงชัน้ไหนเหมาะท่ีจะใช้และมีความคุ้มคา่กวา่กนั” ผศ.นพ.เฉลิมชยั กลา่ว 

 

อธิการบดี มศว กลา่วตอ่วา่ แม้ผลการศกึษาจะออกมาแล้ว ตนก็เช่ือวา่ ทาง สพฐ.จะรับฟังและนําผล

การศกึษาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบันกัเรียน อยา่งไรก็ตาม ตนได้มีข้อเสนอแนะ เน่ืองจาก

ครูชัน้ ป.1 ใน 5 โรงเรียนนําร่องได้เสนอวา่ สพฐ.ควรจะจดัหาเจ้าหน้าท่ีเทคนิคมาช่วยสอนในห้องเรียน

ร่วมด้วย เพราะท่ีผ่านมาเกิดความลา่ช้าในระหวา่งการสอนในห้องเรียน หากไมมี่ผู้ช่วยก็จะเป็นภาระ

หนกักบัครูท่ีต้องคอ่ยดแูลเคร่ืองแท็บเลต็เวลาขดัข้อง และเกิดความลา่ช้าตามมา ครูสว่นใหญ่จงึเสนอวา่

ควรจะมี โครงการ One Tablet One Projector หรือ Smart Board โดยอาจไมจํ่าเป็นต้องให้เดก็มีแท็บ

เลต็ทกุคน แตก็่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้เหมือนกนั ซึง่อาจจะเป็นประโยชน์มากกวา่

แจกเดก็ทกุคน โดยท่ีการเรียนการสอนเป็นตา่งคนตา่งคลิก 

 

ด้าน ผศ.ดร.ศริินุช กลา่ววา่ การศกึษาครัง้นี ้มศว.ใช้เนือ้หาทัง้หมดใน 5 กลุม่สาระของ สพฐ.ท่ีจดัทําไว้

แล้วทัง้หมด 336 เร่ือง ไมไ่ด้มีการเพ่ิมเติม ทําให้เม่ือไปใช้จริง ครูสว่นใหญ่จะบอกเป็นเสยีงเดียวกนัวา่

เดก็นกัเรียนเร่ิมต่ืนเต้นในช่วงแรกๆ ท่ีมีการใช้แท็บเลต็ แตห่ลงัจากนัน้ จะรู้สกึได้วา่เดก็นกัเรียน เปิดไป

เจอตวัละครเดิมๆ รูปแบบเดิมๆเดก็นกัเรียนเร่ิมเบือ่รูปแบบการนําเสนอเนือ้หาท่ีใสล่งในแท็บเลต็ ตนจงึ

เสนอวา่ สพฐ.ควรท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนออยา่งตอ่เน่ือง และควรมีรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนๆ 

มาเสริมเพ่ิมขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดการเรียนรู้มากขึน้ ทัง้นี ้ครูมีทศันคติท่ีดีตอ่แท็บเลต็ และเข้าใจ

ตรงกนัวา่ แท็บเลต็ไมไ่ด้มาแทนครู ซึง่ครูยงัมีบทบาทสําคญัท่ีสดุในการเรียนการสอนทัง้ในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน 

 
ภาพประกอบจากอนิเตอร์เน็ต  
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